



ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ดี จึงขอประกาศว่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อ คุณพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติภูมิ คงศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมปฏิญาณโรงเรียนสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร่วมกับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ การจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้าน การทุจริต จึงดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิญาณโรงเรียนสุจริต และกล่าว คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต รวมถึงการ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

คำปฏิญาณการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ขอให้คำมั่นสัญญาต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน การต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน